
๑ 

(สําเนา) 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/ ๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

ผู้มาประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
นายช่วง  บุตรดี 
นางเกวลี  กะการดี 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เสง่ียมโคกกรวด 
นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 
นายยันต์  วินิจนัยภาค 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 
นายสมศักดิ์  พันเสนา 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 
นายวิภู  บัลลังค์ 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 
นางสมควร  บังสูงเนิน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
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สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 
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สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายถิ่น  เติบสูงเนิน 
นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน 
นายเจริญศักดิ์  วงศ์บุญชู 
นายสันติ  สกุลศิริวัฒน์ 
นายเที่ยง  รัตนวิจิตร 
นายพุฒิพงศ์  ฮดสูงเนิน 
นายสมชาย  เอื้อเฟื้อกลาง 
นางสาวอุสา  วินิจนัยภาค 
นายสรคม  นันสูงเนิน 
นายธนู  นาถ้ําชน 
นางบุญทัน  โกสูงเนิน 
นายมงคล  หกกระโทก 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ 
นายศราวุธ  อยู่ชุมพล 
นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก 

นายอํานาจ  บริบูรณ์ 

นายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 
รองนายก อบต.นากลาง 

เลขานุการนายก อบต.นากลาง 
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
กํานันตําบลนากลาง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

รองปลัด อบต.นากลาง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

นายช่างโยธา 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

นักวิชาการศึกษา 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 
ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 
ดาราพร  เติบสูงเนิน 
เจริญศักดิ์  วงศ์บุญชู 
สันติ  สกุลศิริวัฒน์ 
เที่ยง  รัตนวิจิตร 
พุฒิพงศ์  ฮดสูงเนิน 
สมชาย  เอื้อเฟื้อกลาง 
อุสา  วินิจนัยภาค 
สรคม  นันสูงเนิน 
ธนู  นาถ้ําชน 
บุญทัน  โกสูงเนิน 
มงคล  หกกระโทก 
รัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ 
ศราวุธ  อยู่ชุมพล 
ณัฐยา  ข่ายกระโทก 
อํานาจ  บริบูรณ์ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภา อบต.นากลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ

กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่องการร่วมงานต่างๆ ในส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงาน อบต. 

(ประธานสภา อบต.)  วัด บ้าน โรงเรียน หรือ อําเภอ จังหวัดต่างๆ หากราชการขอ

ความร่วมมือมายังท่าน ควรให้ความสําคัญและเข้าร่วมเพราะ

ท่านเป็นผู้นําและเป็นตัวแทนที่ชาวบ้านเลือกท่านมาเป็น

ตัวแทน 



๓ 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่นๆ และผู้เข้าร่วมประชุม เชิญ 

(ประธานสภา อบต.)  ตามลําดับ 

นายสันติ  สกุลศิริวัฒน์ - ขอฝากการซ่อมแซมฝาท่อแตกเสียหายชํารุดเกรงอันตราย 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑) ให้ฝ่ายบริหารซ่อมแซมด้วย 

 - ขอฝากตรวจสอบการก่อสร้างอาคารตึกต่างๆ อาทิเช่น ตึก

สมาร์ทแลนด์ขออนุญาตก่อสร้าง ๗ ช้ัน หรือ ๘ ช้ัน ฝากกอง

ช่างตรวจสอบดีๆ  ด้วย 

 - ฝ่ายบริหารแจ้งว่าจะดําเนินการก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้า

ปากทางบ้านนากลาง งบ ๕.๔ ล้าน จะทําหรือไม่เมื่อไหร่ 

อย่างไร เพราะตอบชาวบ้านไมไ่ด้ 

นายเที่ยง  รัตนวิจิตร - บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ ๓ มีภารกิจมากมายเป็นกิจกรรม 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓) ภายในหมู่บ้านบางครั้งอาจไมไ่ด้มาร่วมงานส่วนรวม 

 - ราษฎร หมู่ ๓ บางรายมีจิตประสาทฟั่นเฟือน ขอฝากทาง 

อบต.นากลาง ดูแลด้วย 

- ขอฝาก กรณีรถมือสอง ที่อยู่บริ เวณ หมู่  ๓ ไม่ทราบ

ผู้ประกอบการแจ้ง อบต. หรือยัง 

- ร่องระบายน้ํา หมู่ ๓ ดินอุดตัน และฝาท่อฝากรางพัง

เสียหายหลายจุดซ่อมด้วย 

- กรณีมีการขุดคลองห้วยมาลี มีการขนดินไปเองหรือไม่ช่วย

ตรวจสอบด้วย 

นางสาวอุสา  วินิจนัยภาค - เรื่องกรณีฉีดพ่นหมอกควันควรเป็นการฉีด เสาร์-อาทิตย์ 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔)   เพราะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เด็กเรียนหนังสือ 

 - กรณีถนนสายท่าบ่างยังไม่เช่ือมต่อกันและมีความชํารุด

เสียหาย 

 - ถนนบริเวณปากทางบ้านหนองบอน (เช่ือมถนนทางหลวง

แผ่นดิน) 

 - ปัญหายาเสพติดในชุมชนเริ่มทําความรุนแรงมากขึ้น 

ผู้ใหญ่บ้านหนักใจจริงๆ 



๔ 

นายพุฒิพงศ์  ฮดสูงเนิน - ขอฝากกรณีท่อระบายน้ําทิ้งชุมชน คือ มีการก่อสร้างต่าง 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕) ช่องกัน บางช่วงสูง-ตํ่า น้ําไมไ่หล ควรปรับปรุงให้ด้วย 

 - ขอฝากงานขยายและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุด

ทางเข้าวัดนากลาง บ้านนางดอกจันทร์ บริเวณดังกล่าวมืด 

 - การขยายเขตแรงตํ่า มีจํานวนครัวเรือน ๔-๕ หลัง จุด

ดังกล่าวนางเพียงฝากขอมา 

 - ขอฝากหารือกรณี การถวายเพลพระงานอําเภอเคลื่อนที่ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

นายสรคม  นันสูงเนิน - กรณีการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ เช่ือม หมู่ ๒ สายหน้าวัด 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖) นาใหญ่ การก่อสร้างไม่ดีจะซ่อมแซมหรือเปล่า  (ทราบว่าเป็น

ถนน อบจ.จว.นม.) ไมใ่ช่ อบต. 

 - ขอฝากกรณีการตรวจสอบที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านด้วย

ไม่ว่าจะเป็น นสล., ราชพัสดุหรือที่ดินสาธารณะ เช่น ที่บึง

ธรรมรงค์ ติดต่อกับที่ของบริษัทนวนคร 

 - ขอขอบคุณกองทุนย่าโมที่ นําเ งินก้อนดังกล่าวมาเป็น

ทุนการศึกษา 

นายสมชาย  เอื้อเฟื้อกลาง - ขอฝากบางครั้งชาวบ้าน หมู่ ๗ ไม่มีน้ํากินน้ําใช้ ขอให้ฝ่าย 

(กํานันตําบลนากลาง) บริหารดูแลด้วย 

นางบุญทัน  โกสูงเนิน - อบต.นากลาง ทําลานกีฬาไว้ เยาวชนขอฝากไฟฟ้าแสงสว่าง 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙) รอบๆ สนามกีฬาด้วย 

 - ศาลาต้นแจงจะก่อสร้างหรือไม่เพราะหลังเดิมทรุดโทรมมาก

แล้ว 

 - ร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านดินอุดตันน้ําไม่ไหลควรลอก

ด้วย 

 - ถนนสายเกษตร (ทางขึ้นโคก) ชํารุดเสียหายควรดําเนินการ

ด้วยทําเร็วๆ ให้เสร็จเรียบร้อย 

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก - ขอแจ้งสถานะการเงิน-การคลัง 

(ผู้อํานวยการกองคลัง) 



๕ 

  � เงินอุดหนุน ประมาณการ ๖.๓๓ ล้านบาท รับจริง 

๖,๙๒๒,๔๖๙ ล้านบาท เกินประมาณการ ๕๙๒,๔๖๙ ล้าน

บาท  

  � เงินรายได้ 

  (๑) จัดเก็บเอง ประมาณการ ๑๐.๙ ล้านบาท รับจริง 

๑๔,๔๔๕,๙๘๗.๕๖ บาท 

  (๒) ภาษีจัดสรร ประมาณการ ๑๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท 

รับจริง ๙,๒๕๗,๖๓๘.๘๙ บาท 

นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ - อาคารสมาร์ทแลนด์ มีการขออนุญาต ๗ ช้ัน แต่มีการ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) ก่อสร้างจริง ๘ ช้ัน 
 - โครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการตามข้อบัญญัติฯ และจ่าย

ขาดเงินสะสมและอื่นๆ จะช่วยเร่งรัดให้เร็วๆ ขึ้น 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอช้ีแจงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(นายก อบต.นากลาง)  �  ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ

เปิดงานอาคารศูนย์ อปพร. เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่
ผ่านมา 

  �  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีการแห่ขบวน
งานวิสาขบูชา ที่อําเภอสูงเนินเรียบร้อยดีขอขอบคุณทุกๆ ท่าน 

  �   เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีการจัดงานที่วัด
นาใหญ่มีการปฏิบัติธรรมและมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 
เป็นปีที่ ๒๔ แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมมือเป็นอย่างดี 

  �  งานขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค กระผมจะ
ประสานให้ 

  �  แจ้งงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ ๑ หมู่ ๕ หมู่ ๘ หมู่ ๙ เจ้าหน้าที่การ
ไฟฟ้าจะออกสํารวจขอให้ท่านผู้นํา (ผู้ใหญ่บ้านและอบต.) อยู่
ด้วยเพราะจะได้ดูจุดดําเนินการ 

  �  กรณี หมู่ ๖ มีการขอตรวจสอบที่ดิน จะประสาน
การตรวจสอบที่ดินสาธาณะกับสํานักงานที่ดินอําเภอสูงเนิน
ด้วย 

  �  กรณี หมู่ ๙ จะดําเนินการทําถนนเส้นทางสาย
เกษตรจนแล้วเสร็จ 



๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย 
(ประธานสภา อบต.) ที่ ๑/ ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

(รายละเอียดตามสําเนาที่แนบ) มีท่านใดจะแกไ้ขเชิญ 
มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 
       แล้ว 

  - ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ 
(ประธานสภา อบต.)   (เชิญนายก) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องจากมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณบางรายการ 
(นายก อบต.นากลาง)  รายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ของส่วน 
นายรัฐนันท์  พงศ์อํามาตย์ - กองช่าง มีความจําเป็นจะจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน คือ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง)  โซฟา (ที่น่ังสําหรับรับแขกหรือผู้มาติดต่อราชการ) 
  �  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   ชุดรับแขก  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  คุณลักษณะ : เป็น

แบบโครงเหล็กชุบสี เบาะที่ น่ัง หุ้มด้วยหนังหรือหนังเทียม 
ขนาด ๕ ที่น่ัง ประกอบด้วย 

   (๑) เก้าอี้ยาวแบบ ๓ ที่น่ัง จํานวน  ๑  ตัว 
   (๒) เก้าอี้น่ังเดี่ยว  จํานวน  ๒  ตัว 
   (๓) โต๊ะกลางแบบพื้นกระจก จํานวน  ๑  ตัว 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ 
(ปลัด อบต.นากลาง)  ค่าชุดรับแขก  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - โอนลดค่าเ งินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  ๙๘๑,๐๐๐ บาท 

คงเหลือก่อนโอน ๗๓๗,๔๒๑ บาท 
   โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือถือจ่าย ๗๑๗,๔๒๑ 

บาท 



๗ 

   โดยการโอนดังกล่าวสามารถโอนได้โดยอาศัยมติสภา
ท้องถิ่นประกอบอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ข้อ ๒๗ อํานาจการอนุมัตใิห้โอนเป็นของสภาฯ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะขอสอบถามหรืออภิปรายในการโอน 
(ประธานสภา อบต.) ครุภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมมติสภาฯ ท่านใดเห็น

ควรว่าจะอนุมัตใิห้โอนไดโ้ปรดยกมือ 
มติสภาฯ  - มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตใิห้โอนได้ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมเชิญ 
(ประธานสภา อบต.) 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ฝากรางระบายน้ําชํารุด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑) - ถนนเส้นกลางบ้าน ควรเร่งรัดด้วยเพราะเป็นฤดูแล้ง ควร

ดําเนินการยาวมาถึงสี่แยกเลย ควรทําร่องระบายเสียในชุมชน 
นายสุชาติ  จิตต์สว่าง - ขอขอบคุณถนนสาย หมู่ ๒ เช่ือม หมู่ ๖ เสร็จเรียบร้อยดี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒) มาก 
  - งานขุดฝังกลบเกรดเกลี่ยขยะ หมู่ ๒ หมู่ ๖ ฝากด้วย 
  - ฝากถนนชํารุดเสียหายมากๆ สายหมู่ ๖ เช่ือม หมู่ ๔ (สาย

ท่าบ่าง) 
  - ฝากงานไฟวับวาบ บริเวณตลาดชุมชนเสียหายควรซ่อมแซม

ด้วย 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน - ขอแจ้งให้ฝ่ายบริหารจัดทํากระจกโค้งบริเวณทางโค้งทาง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓) แยกและไฟวับวาบสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ได้ 
  - ฝากลอกร่องระบายน้ําในหมู่บ้านเพราะทางเดินน้ําอุดตัน 
  - ฝากทําลูกระนาดชะลอความเร็วในชุมชนที่สร้างไว้เดิมชํารุด

เสียหายแล้ว 
  - ฝากรถกระเช้าเอากาฝากออกจากเมรุด้วย 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ถนนสายท่าบ่างชํารุดเสียหายมากช่วยซ่อมแซมด้วย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔) - ขอฝากติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณบ้านพร

ทิพย์ 
  - ถนนบริเวณทางเข้าบ้านหนองบอนชํารุดหลุมบ่อลึกมากๆ 

ฝากซ่อมแซมด้วย 



๘ 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ฝากจัดการร่องระบายน้ํา นายก อบต. รับปากยังไม่ทําเลย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕) 
นายสมศักดิ์  พันเสนา - ฝากงานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างห้วงบ้านน้อยหัวสระ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖)  จํานวน ๖ จุด 
นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - ขอขอบคุณนายก อบต. และปลัด ที่ดําเนินการขยายเขต 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗) ไฟฟ้าแรงตํ่าช่วงบ้านนางสมจิตร เพียงใจ เสร็จแล้ว ขอบคุณที่

เอาใจใส่ชาวบ้าน 
  - ถนน คสล. ช่วงบ้านตํ่าเสร็จสวยงามดีมาก ขอขอบคุณจริงๆ 
  - จะขอฝากโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเพิ่ม

อีก 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ฝากฝ่ายบริหารซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียหาย 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘) 
นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - ฝากถนน คสล. ซอยบ้านนายนาด 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘) - ถนนหลังอูโ่ชค ฝากฝ่ายบริหารด้วย 
  - ฝายขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๘ ฝ่ังสลักไดด้วย 
นางสมควร  บังสูงเนิน - ฝากศาลาต้นแจง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙) - ฝากถนน คสล. ถนนสายเส้นทางเกษตร 
  - ถนนลาของ อบจ. ควรดําเนินการต่อเนื่องอีก 
นายวิภู  บัลลังค์  - งานวางท่อระบายน้ํา หมู่ ๗ บริเวณหน้าโรงเรียนหนองบอน 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗) จะดําเนินการหรือไม่ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - สภาอนุมัติแล้ว แต่ท่านต้องไปประชุมเจรจาให้ราษฎรและ 
(ประธานสภา อบต.) ผู้ประกอบการและจัดการปัญหาเรื่องที่ดินให้เรียบร้อย อบต. 

จึงจะดําเนินการทําร่องระบายน้ําได้ 
นายช่วง  บุตรดี  - แจ้งไฟฟ้าบางจุดไม่ติด ไปซ่อมแซมด้วย 
(รองประธานสภา อบต.) - ฝากถนนสายหนองกาบด้วย 
  - งานถนนหน้าวัดนาใหญ่ชํารุดเสียหายจะแก้อย่างไรฝากฝ่าย

บริหารประสาน อบจ. แก้ไขซ่อมแซมด้วย ถนนเสียหายเร็ว
มาก ไม่น่าจะได้มาตรฐาน 

  - น้ําท่วมขังบริเวณหน้าบ้านกระผมขอฝากฝ่ายบริหารแก้ไข
ด้วย 

นางเกวลี  กะการดี - ปัญหารถขยะเสียหายทราบว่าพื้นทะลุ น้ําขยะร่ัวเน่าเหม็น 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑)  ส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้านและน้ําเน่าไหลลงในชุมชนมีกลิ่นเหม็น

รบกวนชาวบ้านมากๆ 



๙ 

 
 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเรื่องอื่นใดอีก 
(ประธานสภา อบต.) หรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมในนามประธานสภา อบต.นากลาง ขอ

ปิดการประชุมฯ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๕๐ น. 
 
 
     

    สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
           ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 

   พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                   ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 
 

 


